

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิชัย สะทุมรัมย์	ประธานสภาฯ		
๒	นายสำเร็จ ขวัญใจ	รองประธานสภาฯ		
๓	นายรัตถกร หอมเนียม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑		
๔	นางสาวลำไย สมศรี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓		
๕	นายสีลา ชูวงษ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔		
๖	นางคำดี คงทรัพย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕		
๗	นายทุมพร มีแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖		
๘	นายสุรศักดิ์ ศรีพรหม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗		
๙	นายสนั่น บุตรงาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘		
๑๐	นายโสธร ศรีใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙		
๑๑	นายบุญทวี บุญทัย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐		
๑๒	นายเด่น ปานทอง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑		
๑๓	นางบัวหลั่น เพชรเลิศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒		
๑๔	นายกกล้าณรงค์ กะการดี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔		
๑๕	นายวัชรพงษ์ สมมุติรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕		
๑๖	นายพร ชินรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖		
๑๗	นายสมควร ชินรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗		
๑๘	นายสิทธิชัย ร่มเย็น	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๘		
๑๙	นายสนอง สุดชนะ	เลขานุการสภาฯ		

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
 วันศุกร์ ที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
 รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

ผู้มาประชุม ๑๗ คน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิชัย สะทุมรัมย์	ประธานสภา	นายวิชัย สะทุมรัมย์	
๒	นายสำเร็จ ขวัญใจ	รองประธานสภา	นายสำเร็จ ขวัญใจ	
๓	นายรัตถกร หอมเนียม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	นายรัตถกร หอมเนียม	
๔	นางสาวลำไย สมศรี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	นางสาวลำไย สมศรี	
๕	นายสีลา ชูวงษ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	นายสีลา ชูวงษ์	
๖	นางคำดี คงทรัพย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	นางคำดี คงทรัพย์	
๗	นายทุมพร มีแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	นายทุมพร มีแก้ว	
๘	นายสุรศักดิ์ ศรีพรหม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	นายสุรศักดิ์ ศรีพรหม	
๙	นายสนั่น บุตรงาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	นายสนั่น บุตรงาม	
๑๐	นายโสธร ศรีใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	นายโสธร ศรีใส	
๑๑	นายบุญทวี บุญทัย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	นายบุญทวี บุญทัย	
๑๒	นายเด่น ปานทอง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	นายเด่น ปานทอง	
๑๓	นางบัวหลั่น เพชรเลิศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	นางบัวหลั่น เพชรเลิศ	
๑๔	นายก้านรงค์ กะการดี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔	นายก้านรงค์ กะการดี	
๑๕	นายวัชรพงษ์ สมมุติรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕	นายวัชรพงษ์ สมมุติรัมย์	
๑๖	นายพร ชินรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖	นายพร ชินรัมย์	
๑๗	นายสมควร ชินรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗	นายสมควร ชินรัมย์	
๑๘	นายสิทธิชัย ร่มเย็น	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๘	นายสิทธิชัย ร่มเย็น	
๑๙	นายสนอง สุดชนะ	เลขานุการสภา	นายสนอง สุดชนะ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสนอง สุดชนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
เรียนเชิญ นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จตุรบุ
เทียน บุษพาพระรัตนตรัย

นายสนอง สุดชนะ เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วน ตำบลร่อนทอง เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติให้กำหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ -๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองประชุมสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

เรียนเชิญนายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองกล่าว เปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภาฯ เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
ท่าน ดิเรก ลิมาภิรักษ์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง พร้อมคณะ และผู้ที่เข้า
ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองทุกท่านในวันนี้ ในโอกาสนี้เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลร่อนทองสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระ
การประชุมที่ส่งให้สมาชิกทุกท่านและฝ่ายบริหาร ดังนี้ครับ

/เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา(ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒)
นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภาฯ จากการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้วมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประชุมครั้งที่ผ่านมา หรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และให้เลขานุการสภานับองค์ประชุม ด้วยครับ
นายสนอง สุตชนะ ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม มีสมาชิกทั้งหมด ๑๘ คน
ในที่ประชุมครั้งนี้ จำนวน ๑๘ คน รวมประธานสภาฯ ครับ
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาด้วย
(คะแนนเสียง ๑๗ เสียง) ประธานสภาฯ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภาฯ ข้อ ๓.๑ เรื่องเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นะครับ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการมีอะไรครับเชิญท่านสมาชิกที่ยกมือครับ

นายสำเริง ขวัญใจ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓/รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับก่อนที่จะเข้าในระเบียบวาระที่ ๓ นะครับท่านประธานฯ ผมขอ เอราระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มาแทนวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา นะครับท่านประธานฯเพราะเพื่อนฯสมาชิกหลายๆท่านด้วยกันนะครับเพื่อให้การอภิปรายเป็นไปโดยมีเหตุและผลนะครับช่วงอภิปรายเรื่องอื่นๆครับท่านประธานฯทุกครั้งที่เข้าวาระอื่นๆท่านนายกท่านผู้บริหารก็จะไม่ได้ชี้แจงให้กับเพื่อนสมาชิกโครงการแต่ละโครงการที่สมาชิกได้สอบถามฝ่ายบริหาร ตามที่สมาชิกได้ไปอบรมมา บอกว่าสามารถเสนอเอาวาระอื่นๆขึ้นก่อนได้ตามมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อผู้บริหารจะได้ตอบคำถามสมาชิกตามที่ได้สอบถามติดตามงานโครงการต่างๆแต่ละหมู่บ้านครับท่านประธานฯ

นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภาฯ เมื่อมีผู้เสนอให้เลื่อนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มา แทนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา โดย นายสำเริง ขวัญใจ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับนะครับ เรื่องสลับวาระการประชุมในคราวนี้เอาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มา แทนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายทุมพร มีแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ผมขอรับรองครับ

นายบุญทวี บุญทัย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ผมขอรับรองครับ

นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภาฯ เมื่อมีผู้เสนอพร้อมผู้รับรอง ถือว่าเป็นไปตามระเบียบแล้วผมจะขอมติที่ประชุมเลื่อนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มา แทนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ

นายสนอง สุตชนะ ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม มีสมาชิกในที่ประชุมครั้งนี้ จำนวน ๑๘ คน รวมประธานสภาฯ ครับ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเลื่อนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มา แทนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา (ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง) ประธานสภาฯ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง อื่นๆ

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานสภาฯ ให้สมาชิกที่จะขออภิปรายในหัวข้อปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะ ครัวเฉพาะในคราวนี้ท่านผู้บริหารต้องเข้าใจด้วยคือสมาชิกได้เสนอแล้วก็มีผู้รับรองแล้วซึ่งเป็นไปตามข้อระเบียบข้อบังคับในข้อ ๒๙ นะครับท่านคราวนี้ ก็เรียนเชิญท่านสมาชิกท่านใดที่มีความเดือดร้อนของชาวบ้านหรือมีอะไรที่จะพูดคุยถึงผู้บริหารก็เรียนเชิญครับเชิญท่านสำเร็จขวัญใจ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ อภิปรายได้ครับ ให้เวลา ๑๐ นาที/ท่าน

นายสำเร็จ ขวัญใจ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓/รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ตามระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาฯข้ออันนี้ข้อ ๒๘ นะครับท่านประธานฯการเสนอเปลี่ยนวาระการประชุมนะครับถ้าท่านใดได้ไปประชุมหรือไปอบรมมาครับนี้แหละครับความรู้จากจากสวนมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาเอาวาระอื่นขึ้นมาอยู่ในวาระที่ ๓ ทำเป็นข้อกฎหมายเพื่อเอามาประกอบในการอภิปรายในการเลื่อนวาระการประชุมแต่ละสมัยในช่วงคราวๆนั้นไปนะ ครับ ที่เห็นสมควรนะครับตามที่สมาชิกมีผู้เสนอเปลี่ยนวาระการประชุมมีผู้รับรองนะครับ แล้วก็ท่านประธานฯก็จะขอมติครับในที่ประชุมในเวลานั้นอันนี้คงเข้าใจนะครับเพื่อนสมาชิกที่ไปอบรมมาก็มีสิ่งที่จะต้องเอามาปรับปรุงในการอภิปรายในสภาเพื่อให้ท่านนะครับการชี้แจงกับทีมผู้บริหารและความเดือดร้อนของประชาชน ท่านประธานฯครับกรณีในวันนี้ก่อนที่เราจะรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ นะครับ ข้อบัญญัติต้องผ่านมติที่ประชุมสภาฯก่อนนะครับถึงจะสามารถนำไปประกาศใช้ได้ เพื่อเอาเม็ดเงินส่วนนั้นมาใช้ในการพัฒนาและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ นะครับผมอยากให้ข้าราชการหัวหน้าส่วนแต่ละส่วนให้ความสำคัญกับสมาชิกหน่อยนะครับท่านประธานไม่ใช่ว่ามีหนังสือให้เข้าร่วมประชุมแต่ท่านไม่เข้าร่วมประชุมถ้าเกิดพูดง่ายๆเอาผิดใจผมนะผมแปลตัดอย่าโกรธอย่าโทษฝ่ายบริหารนะครับมันอยู่ที่สภานายกก็ไม่มีความสามารถที่แปลตัดได้ที่พูดมาผู้บริหารก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแปลตัดได้มีแต่สมาชิกเท่านั้นครับสมาชิกเท่านั้นนะครับที่สามารถแปรตัดงบประมาณแต่ละส่วนได้อย่างเช่นในข้อบัญญัติครั้งนี้ผมไปเปรียบเทียบกับท่านประธานอันนี้พูดในวาระอื่นๆแต่ผมจะโยงโยมมาถึงข้อบังคับด้วยนะครับแล้วจะมีเพื่อนสมาชิกโครงการแต่ละโครงการอีกเยอะแยะนะครับวันนี้รับประกันปกติเราประชุมจนอรอบเมื่อวานตอนแรกผมว่าจะเอาแค่รับหลักกานก่อนวันนี้แต่สุดท้ายห้ามใจตัวเองไม่ได้ครับท่านประธานไปอบรมมาแล้วเราต้องใช้ครับเราต้องใช้ นะครับให้สมกับไปอบรมมาทุกครั้งสมาชิกอภิปรายในวาระอื่นๆเจ้าหน้าที่ก็ไปแล้วหัวหน้าส่วนราชการก็กลับไปแล้วท่านนายกก็ไปแล้วอ้างติดภารกิจให้ท่านรองนายกชี้แจงท่านรองนายกก็ได้ชี้แจงสุดท้ายลงท้ายว่าแต่ผมไม่มีความสามารถที่จะรับรองว่าได้หรือไม่ได้นี้แหละครับท่านประธานที่ทำไมผมถึงเอาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆขึ้นมาแทนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา นะครับท่านประธานอีกส่วนหนึ่งนะครับในข้อบัญญัติข้อบัญญัติ ปี๖๗ นะครับที่เราเห็นรายการเดินทางนะครับตั้งไว้ทุกส่วนไปศึกษานะครับในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผมไม่มีครับท่านประธานเนี่ยวันนี้เหมือนกันผมอยากให้การผอ.กองคลังให้ขึ้นมาฟัง นะครับมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายท่านต้องมาชี้แจงในสภาไม่ใช่ออกไปชี้แจงข้างนอกมาอยู่ในสภามีการบันทึกการประชุมทุกถ้อยคำครับท่านประธานสิ่งไหนที่สมาชิกพูดไปมีแต่ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านเท่านั้นครับไม่มีสมาชิกท่านใดที่เอาไปอภิปรายในส่วน เรื่องส่วนตัวตัวเอง

กลับไปเรื่องการตั้งเม็ดเงินไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรแต่ละส่วนตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาททุกส่วน ปี ๖๖ นะครับในเล่มแดงถ้าเพื่อนสมาชิกถ้าสังเกตเห็นข้อบัญญัติของหมู่ ๖ นะครับมันอยู่เล่มแดงไม่มีเลยครับท่านประธานแต่มีการใส่เม็ดเงินไปโดยที่มีเหตุและผลใหม่เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนยังบอกว่าตั้ง เกินไปมากเกินไปผมอยากให้ข้าราชการคนนั้นนะครับให้ไปอบรมดูด้วยว่าการเฉลี่ยเม็ดเงินแต่ละปีเขาให้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ละปีงบประมาณทำไมถึงเขาสามารถเอาวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ขึ้นมาเพื่อพิจารณาอยู่ในวาระที่ ๓ ได้ นะครับก็อยู่ที่ท่านประธานครับแล้วก็ก็มีผู้เสนอมีผู้รับรองแล้วก็ท่านประธานให้รักษาการผอ.กองคลัง มาทำหน้าที่ของเขาสิครับในสภา ผมขอเสนอ นะครับท่านประธานผมอยากเรียนถามท่านประธานไปถึงท่านผู้บริหาร นะครับผมเห็นใจผู้รับเหมาอย่างน้อยเขาก็มีความคิดมากระซิบกับผมนี้แหละไอ้คนที่พูดหลายๆอยู่นอกสภานี้แหละเขาฟัง นะครับท่านนายกครับ จนปานนี้ยังไม่เบิกเงิน หรือทำเรื่องเบิกให้กับผู้รับเหมา ถามว่าผมมีส่วนได้ส่วนเสียผมไม่มี แต่ผมมีใจกับเขาครับเห็นใจผู้รับเหมา นะครับถ้ามาทำงานให้อบต.ร้อนทอง นานมากตั้งแต่ปี ๖๕ ก็ยังไม่จ่าย ปี๖๖ ก็มีมาอีกแล้ว แล้วปี ๖๗ เราจะทำได้ไหมครับท่านประธานไอ้งบบุคเงินคราวนี้นะครับผมได้อภิปรายบอกว่าเองบุดเงินขึ้นก่อนแต่มีบางคนบอกว่าเองบุดเงินไว้ก่อนเอาข้อบัญญัติขึ้นมาแล้วผมถามว่าท่านอ่านเลยครับหัวข้อสมาชิกทุกคนครับเพียงเท่านี้โครงการเดินสวนทางกันตำบลร้อนทองเรื่องงบประมาณถึงเร่งด่วนในช่วงนี้ช่วงฤดูฝนทำให้ถนนขาดนี้แหละครับท่านประธานเร่งด่วนแต่สุดท้ายด่วนจริงๆครับด่วนเอาไว้ที่หลัง นะครับสำหรับท่านที่นี้ก็โทรมาหาครับท่านประธานโทรมาตามเรื่องเร่งด่วนท่านก็บอกว่าหมดเวลาเร่งด่วนถ้ามีทำแล้วพอมาท่าช่วงนี้ท่านก็บอกให้เพื่อนสมาชิกเสนอโครงการขึ้นมาใหม่มันจะแย้งกันไหมครับที่โครงการไอ้ที่เสนอขึ้นก่อนเนี่ยมันต้องใช้คำพูดมันถูกต้องแล้วก็ธรรมดาไม่ใช่ว่าท่านจะคิดเอาอะไรก็พูดขึ้นมาอ้างระเบียบตัวไหนครับไอ้ตรงที่เร่งด่วนผู้บริหารทำไมทำเขาคุยว่ากันที่หลังเออเงินยังไม่มียังไม่มีรองผ่อนได้ไหมเนี่ยหาทางออกแบบนี้ไม่ใช่แล้วยังไม่ทำพอมาท่ารอบนี้นะครับก็ผ่านมาแล้ว ๕-๖ เดือนมาทำอาทิตย์ที่ผ่านมา มีการบอกให้สมาชิกเสนอโครงการขึ้นมาใหม่ผมไม่เปรียบเทียบบ้านไหนครับเสร็จแล้ว ๑ อาทิตย์มันช้า นะครับระเบียบเพราะว่าโครงการแบบนี้ นะครับเพราะว่านักร้องเยอะถ้ามันทำเยอะจริงๆแม้แต่ไปไม่ร่วงอย่างน้องเลยผมถามว่าไม่มาร่วมนะผมจะร่วมทรงอย่างนี้ครับมันก็รู้ว่าพื้นนั่นแหละมันไม่ขึ้นมากขึ้นท่านประธานจะร้องกันทำไมในเรื่องแค่นี้ครับอย่างน้อยผมก็ขอไม่ไปแค่นี้ก่อนครับท่านนั้นขอบคุณครับ

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานสภา

ขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ที่ ๑๓ ครับท่านสำเร็จ ขวัญใจมีท่านใดจะอภิปรายในเรื่องของระเบียบวาระอื่นๆเชิญครับ

นายสมควร ชินรัมย์

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗ ผมจะอภิปรายหรือว่าขอพูดแบบนี้ นะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องการใช้งบ นะครับการของบุดเงิน นะครับเพื่อที่จะซ่อมแซมถนนคอนกรีต ท่านนายกก็ลงไปดูหลายรอบ นะครับเวลาผม เสนอโครงการมาก็เซ็นรับทุกครั้ง วันนั้นบอกว่าตัวหลังที่ส่งมาผมหาไม่เจอ นะครับตั้งแต่ ๑๘ มกราคม ๖๕ นะครับตอนนี้ถนนบ้านผม การสัญจรไม่ได้เลย นะครับมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ไปลำบากเลย ครับต้องเสียดายเอาถนนก็แคบลงแคบลงทุกวัน นะครับเพราะว่าเจ้าของที่ที่ใช้ดินมาถมแล้วก็พร้อม นะครับเขตถนนชาวบ้านกับบ้น นะครับเห็นช่างไปวัดมาอีกแล้วมาวัดอีกแล้วเห็นท่านนายกไปมาอีกแล้วท่านนายกมาอีกแล้ว

แล้วเมื่อไหร่มันจะได้ตั้งแต่ปี ๖๕ ๖๕ ๖๖ นะครับกลางปีแล้วถนนเส้นนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ยู่นะครับหรือว่า

ผมเป็นลูกเมียน้อยหรือเปล่าไม่ใช่ฐานของท่านหรือเปล่า นะครับสิ่งที่ชาวบ้านเดือดร้อนนี่ก็ถนนทุกสาย ๓-๔ สาย มี ๔ เส้นนะครับที่บ้านโคกสุพรรณ มันมีอีกเส้นหนึ่งเส้นฝั่งตะวันออกที่จะไปหนองไผ่ได้ผมจำได้ว่าท่านรองนายกบอกผมนะครับว่าอีก ๓-๔ วันตอนนั้นที่ออกประชาคมอีก ๓๐ วันก็จะมาซ่อมแซมให้ นะครับแล้วก็มาอีกช่วงหนึ่งก็หายเงียบไปแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก็ได้ เดียวก็ได้ นะครับ เดี่ยวตอนไหนได้อะไรผมอยากรู้ นะครับได้อะไรผมเนี่ยได้ทุกวันแหละครับได้จากเสียงชาวบ้านเสียงชาวบ้านบ่นให้ฟังไม่มีน้ำยาผมไม่บอกใครนะครับว่าใครไม่มีน้ำยาผมหรือว่าใครนะครับคราวนี้บดุกเงินปีที่แล้วนะครับก็มีช่างบ้านผมแหละนะครับทุกวันนี้้องเขาลำบากมากพูดแล้วผมจะร้องไห้ผมจะฝากท่านประธานตอนที่ท่านหาเสียงเนี่ยไม่มีปัญหา นะครับจนมาถึงบัดนี้นะครับไม่ได้บดุกเงินนะครับผมได้ข่าวมาว่าใครก็ไม่รู้พูดนะครับพอทำหน้าที่สื่อบอกว่ามันหมดอายุแล้วมันไม่ถูกเงินแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือ นะครับหนังสือของบดุกเงินถ้าท่านเห็นว่ามันนานแล้วท่านยิ่งจะต้องรีบ นะครับชาวบ้านเดือดร้อน ฝากถึงผู้นำด้วยนะครับเขาก็ดำเขาก็บ่นเสียดสีไปอย่างนั้นแหละนะครับเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวได้เดี๋ยวก็ได้ นะครับยังไงแล้วนะครับผมก็ขอความเห็นใจนะครับเห็นใจผู้รับเหมาช่วงปี ๖๕ นะครับเห็นใจชาวบ้านนะครับที่สัญจรผ่านไปมานะครับเห็นใจผู้อยู่แถวบ้านผมด้วยนะครับเรื่องน้ำประปา ก็เหมือนกันนะครับพอมีการร้องเรียนนะครับเรื่องมาถึงสภาเรื่องไปถึงอำเภอ นะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงท่านรีบ นะครับแต่ว่าแต่ตัวท่านนะครับแต่งงานไม่รีบขอฝากแค่นี้ นะครับท่านประธานอยากพูดมากกว่านี้ นะครับผมขอขอบคุณครับผมก็ดูเวลาอยู่ครับว่า ๑๐ นาที

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสมควร ชินรัมย์ ส.อบต.หมูที่ ๑๗ ท่านก็รู้หน้าที่ตัวเองดี นะครับ ๑๐ นาทีจริงๆครับ มีท่านใดอีกก็ได้ครับเชิญท่านวัชรพงษ์ก่อน นะครับยกมือก่อนเช่นกันครับไม่เกิน ๑๐ นาที นะครับ

นายวัชรพงษ์

สมมุติรัมย์ ส.อบต.หมูที่ ๑๕ เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ

ผู้บริหารเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านช่วงนี้อยู่ในช่วงวาระอื่น ๆ ก็ว่าจะไม่พูดก็มันทนไม่ได้ครับมันก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมงบประมาณเดิมๆของบ้านกระทุม งบประมาณปี ๖๔ เหลือหมู่บ้านเดียวเพราะว่ารอบที่แล้วได้อภิปรายคณะผู้บริหารก็อยู่แต่ท่านรองนายกให้คำตอบไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีอำนาจได้แต่รับเรื่องอำนาจก็อยู่กับท่านนายกเป็นผู้จัดการก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนเข้ามาว่าจะเปลี่ยนชื่อโครงการมันก็ผิดระเบียบอย่างที่บอกพอจะเข้าไปโครงการเดิมจะทำก็บอกว่า งานครุภัณฑ์สูงกว่างานทำไม่ได้ก็เลยได้สอบถามในส่วนของกองคลังครับว่าให้ท่านนายกไปดำเนินการสิ้นเดือนกันยายนี่ก็จะหมดในช่วงของการกันเงินของโครงการเพราะว่าปีโครงการที่กันเงินมาแล้วตั้งแต่สมัยเดิมครับผมอยากให้คุณนายกได้ชี้แจงอย่างเด็ดขาด นะครับว่าจะเอาอย่างไรหรือว่าท่านจะปล่อยให้ทีมคณะท่านที่เคยอธิบายแต่ผมก็ไม่อยากพูดมากเท่าไรเป็นห่วง เห็นใจด้วยความหวังดีของลูกศิษย์แต่บางทีมันก็เหลืออดเหลือทนเพราะว่าโครงการที่บ้านของตัวเองแต่มีบางคนบอกว่าไม่อยากให้โครงการมันคลอตเพื่อยึดเครดิตของคนบางคนอันนี้ถ้าคณะทีมงานบริหารของท่านมีความคิดแบบนี้แล้วร้อนทองมันจะเดินหน้าไปอย่างไร

ครับฝากด้วยนะครับท่านประธานครับแล้วก็ได้สอบถามในส่วนของกองช่างว่าถ้านายกให้ทำเอาแบบไปให้ในส่วนของกองช่าง กองช่างก็บอกว่ามันเป็นแบบเหมือนที่เขาเคยทำให้ท่านนายกไปแล้วแต่ทำไมท่านนายกไม่เอาเมื่อก่อนกลับไปกลับมาผมได้ยินข่าวว่าตอนนี้จะให้ทำในงบประมาณ ๓ แสนกว่าจากที่ประชุมเมื่อก่อนก็คือเอาอย่างไรก็ได้ให้มันได้พอกระจายข่าวได้ แสนกว่านั้นไปแล้วสิเอาไปเอามา มันกลับไปกลับมาแล้วกองช่างบอกว่าจะไม่ทำให้ด้วยถ้านายกไม่เบิกเงินอะไรเกี่ยวกับวัสดุอะไรของเขานั้นแหละครับแต่การทำค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่เพราะว่าไม่เบิกให้เขาแล้วโครงการต่างๆมันจะเดินหน้าได้อย่างไรครับท่านนายกครับผมก็ฝากด้วยนะครับท่านประธานครับช่วยชี้แจงให้ท่านนายกได้ตอบได้ด่วนของปี ๖๔ ให้ตอบคำถามเลยครับถ้าไม่ทำก็ได้บอกผมเลยผมจะได้บอกชาวบ้านว่าไม่ทำถามว่าผมมีประสิทธิภาพที่จะได้ข่าวให้บ้านตัวเองได้ไหมผมมีครับแต่ในเมื่อมันมีโครงการตั้งมาแล้วเป็นงบประมาณประจำปีของแต่ละหมู่บ้านถ้าท่านนายกไม่ทำผมเป็นห่วงนะครับด้วยความหวังดีของลูกศิษย์ชาวบ้านพูดอะไรมาเป็นห่วงถ้านายกอนาคตสมัยหน้าผมเชื่อว่าท่านนายกบริหารอีกต่อเนื่องแต่ด้วยความหวังดีของลูกศิษย์เสียงสะท้อนมาไม่ใช่แค่บ้านผมนะครับเพราะว่าข้าราชการตำรวจเขาบอกมาท่านนายกสั่งวันนี้ข้าราชการบางคนกระซิบบอกอีกแบบหนึ่งผมอยากให้ท่านนายกได้ปรึกษานักกฎหมายในส่วนของอบต.เราก็มีนะครับจะทำอะไรเราก็ทำในส่วนของเราเองก่อนติดปัญหาอะไรก็ไม่คุยกันก่อนที่องค์กรไม่ใช่ว่าเอะอะท่านนายกวิ่งเข้าป.ป.ช.วิ่งเข้าสตง. เข้า จังหวัด แต่ถามนักกฎหมายประจำจังหวัดมันเท่ากับเอาเรื่องขององค์กรตัวเองไม่ให้เขาได้รับรู้ะครับท่านนายกฟังเรื่องมันแค่เรื่องจิบๆแต่เราก็เอาไปทำมันเป็นเรื่องใหญ่ผมก็ขอฝากท่านประธานให้ท่านนายกให้ช่วยตอบโครงการที่ประชุมก่อนครับเอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมีอีกเยอะอยู่ครับเดี๋ยวผมจะให้สมาชิกอภิปรายในส่วนของเราสลับมาแล้วขึ้นมาแทนวาระที่ ๓ ให้จบก่อนท่านผู้บริหารจะตอบหลังจากที่เราจะประชุมนะครับก็จะขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปให้ทั่วถึงก่อนนะครับในเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านหรือการบริหารงานของท่านนายกที่ผ่านมา

นายทุมพร มีแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารตลอดทั้งหัวหน้าส่วนทุกส่วนนะครับที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ะครับขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายทุกคนมีความเดือดร้อนทุกหมู่บ้านครับท่านประธานนะครับเราอยู่ในวาระอื่นๆ ได้ขึ้นก่อนนะครับเพราะทุกครั้งประชุมเราจะไม่ได้คำตอบจากท่านนายก นะครับ มีแต่ท่านรองนายกตอบแทน ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกที่ทรงเกียรติท่านคณะผู้บริหารนะครับก่อนเข้ามาใหม่ๆนะครับนโยบายท่านดูใหม่ครับท่านทำนโยบายตอนนี้เยี่ยมนะครับเร็วไวไม่มีช้าเวลาเร่งด่วนนะครับก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าไฟแสงสว่างนะครับทุกเรื่องนะครับตามที่ท่านคณะผู้บริหารได้เสนอต่อสภาแห่งนี้และหลอกลงต่อสภาอย่างนี้ช่วงนี้นะครับเราก็ทำโครงการแต่ละโครงการหรือเสนอต่อมานะครับเร่งด่วนให้กับท่านประธานแล้วก็สภาอย่างนี้เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารนะครับงบประมาณต่างๆนะครับเร่งด่วนนะครับไม่ใช่ว่างงบประมาณประจำปีนะครับนี้เราเองซ่อมแซมขึ้นมาก่อนนะครับตามที่พวกกระผมทำมานั้นท่านนายกตอนนั้น ผมขอเท้าความแก่นะครับตามที่ท่านเข้ามาปุ๊บได้ทำของหมู่บ้านไหนบ้างครับแต่เบิกหรือเปล่าก็ไม่ว่านะครับแต่ผมก็ได้ยินคำนี้ผมก็เลยถามท่านว่าท่านคณะบริหารครับผมทำโครงการเข้ามาท่านดำเนินการเลยนะครับ ไม่ใช่ทำโครงการ

หายครับซ่อมแซมไม่ได้ต้อง ทำขึ้นมาใหม่เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับตั้งนั้นเพื่อนสมาชิกทุกท่านพวกเราตั้งความหวังนะครับมากที่สุดคือซ่อมแซมพี่น้องเดือดร้อนพี่น้องประชาชนอยู่ยังไงครับเวลาราชการท่านก็ออกไปดูนะครับนอกราชการนะครับถ้า สมาชิกไม่มีวันเสาร์และวัน

อาทิตย์เมื่อพี่น้องเดือดร้อนพวกเราต้องไปดูเองไปทั้งเวลากลางค้ำกลางคืนด้วยนะครับ เพราะว่าพี่น้องของเราเดือดร้อนเราก็มีความตั้งใจเพราะว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่น้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เดินเข้ามาแบบสวยหรูนะครับพี่น้อง

เขตทั้ง ๑๘ เขต เขต ๑ ได้เข้ามา ๑ คนเท่านั้นนะครับเขาไว้วางใจให้พวกเราทำหน้าที่เพื่อมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนนะครับให้กับชุมชนของเราก็ต้องทำหน้าที่นะครับเมื่อมีถนนขาดถนนชำรุดท่านก็รีบเร่งนะครับเร่งเลยนะครับไม่ใช่ว่าท่านเอามาปั๊บได้รับแล้วต่อไปเมื่อท่านกลัวผิดนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับ ท่านไปปรึกษาครูระเบียบครับคนรู้ระเบียบอยู่ตรงไหนครับท่านไปอบรม ๔-๕ ครั้งแล้วนั้นแหละคุณใช้ระเบียบนะครับผิดก็รู้ถูกก็รู้ท่านอย่าไปฟังนะครับเจ้าหน้าที่นะครับบางที่บางครั้งมันถ่วงเวลาเราเฉยๆการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นไหมครับเวลาผ่านมา ๒ ปีอะไรก็ยังไม่คลอดถูกเดินก็ยังไม่คลอดซ่อมแซมก็ยัง ไม่คลอดพลาดแล้วก็มีปัญหาท่านทำงานเถอะครับงานทุกอย่างเราอยากจะทำให้พี่น้องประชาชนของเรานะครับลุล่วงไปด้วยดีคำว่าสัญญาการคมนาคมให้สะดวกขึ้นไปนะครับนี้แหละครับพี่น้องของเราได้ให้ความไว้วางใจทั้งคณะที่น้องอยู่ตรงนี้นี้แหละครับไว้วางใจอย่างที่สุดนะครับเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนของเราถ้าผมขอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานสภา

นางสาวลำไย สมศรี

เชิญท่านลำไย สมศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ครับที่ยกมือ

ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกที่ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอสอบถามโครงการแผงโซล่าเซลล์ไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์นะค่ะไม่ทราบว่าจะได้เมื่อไหร่จะถามฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารว่าเอกสารที่ส่งมาทีหลังนี้ไม่ทราบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วอยากจะขอคำตอบนะค่ะเพราะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าบางจุดที่มีติดและชาวบ้านในแถบนั้นเป็นเกษตรกรที่ทำงานตอนกลางคืนนะค่ะเขาขออย่างเดียวคือขอให้มิแสงสว่างตามถนนหนทางเพื่อจะได้ไม่ก่อให้เกิดการอุบัติเหตุซึ่งดิฉันก็รับเรื่องและร้องเข้ามาตั้งแต่ปี ๖๕ และ ๖๖ ก็ยังทำขึ้นมากันนะค่ะและอยากให้ฝากท่านประธานไปถึงทีมผู้บริหารนะค่ะอยากทราบว่าดำเนินการตอนไหนเพราะว่าอยากให้ดำเนินการเร็วๆนะค่ะดิฉันอยากให้เห็นเป็นรูปธรรมนะค่ะตามที่ท่านนายกเคยได้หาเสียงมาว่าเออแต่ละหมู่บ้านต้องมีไฟฟ้าแสงไฟฟ้าแสงโซล่าเซลล์น้ำต้องมีน้ำไหลไฟฟ้าสว่างก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกให้รับดำเนินการนะค่ะเพื่อเป็นนโยบายของท่านจะได้รู้ร่วมได้ตีมันเป็นการหาเสียงเพราะว่าถ้านายกทำปั๊บมันจะเป็นสิ่งที่ดีทีสุดนะค่ะในงานที่ท่านได้หาเสียงมาว่าดิฉันก็เสนอเข้ามาทุกครั้งชาวบ้านก็ถามทุกครั้ง ๒ ปีดิฉันก็เสนอมาทั้งสองนี้แหละค่ะไม่รู้ว่าจะดำเนินการไปถึงไหนแล้วและงบบซ่อมแซมถูกเดินที่หมู่ ๓ หมู่ ๑๒ และหมู่ ๑๑ ที่เสนอเข้ามาจะทำได้ยินว่าจะทำงบประมาณขึ้นมาแล้วแต่มันรวมกันอยู่ทั้ง ๓ หมู่บ้านเป็นโครงการเดียวเข้ามาไม่ทราบว่าจะทำตอนไหนชาวบ้านเขาถามเพราะหน้าฝนแล้วถนนหนทางก็ไม่รู้ขาดใหญ่ขึ้นทุกวันๆเพราะชาวบ้านเขาสัญญาถ้าการเกษตรเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนมันอาจจะเกิดสูงเกินกว่าเพราะว่า

ไม่มีการซ่อมแซมเลยตั้งแต่ทำเรื่องขึ้นมาจะคงจะอยากให้มีบริหารที่มีอำนาจจะจัดการช่วยดำเนินการบ้านจะทลายได้เห็นเป็นรูปธรรมบ้างอย่าให้มันตกหล่นหยิบขึ้นมาพิจารณาจริงๆบ้างตั้งแต่เป็นสมาชิกมาจะเข้า ๒ ปีแล้วคะดิฉันส่งคำร้องมาตลอดแต่ยังไม่เคยได้รับความอนุเคราะห์เลยสักครั้งมีแค่อย่างมะตอยที่ปีแรกที่ได้ทุกหมู่บ้านถนนที่ทำเรื่องมาไม่ได้รับการตอบรับสักครั้งนึงคะท่านประธานฝากไปยังผู้บริหารและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการงานที่สมาชิกร้องทุกข์ ทำเรื่องเสนอมายังอบต.ให้ดำเนินการทุกๆอันที่แบบทำแล้วเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนนะคะเพราะประชาชนเขาเสียภาษีมาเราก็สมาชิกทุกคนก็นำเรื่องมาถึงทีมบริหารนะคะก็อยากให้มีทีมบริหารช่วยดำเนินการผ่อนทุกข์ให้ชาวบ้านบ้างส่วนทุกอย่างเป็นแบบให้ชาวบ้านเขาเดินทางว่าตราบนี้ได้รับการซ่อมแซมไฟฟ้าจะได้สว่างบ้างถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรเนี่ยชาวบ้านก็จะได้ออเขาทำแล้วเขามีสมาชิกที่เขาได้หาเสียงมาเขาทำให้เราแล้วเขาจะให้เห็นผลงานจึงฝากเรื่องนี้ประธานไปถึงทีมบริหารด้วยคะขอบคุณคะ

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานสภา

ในส่วนของโซล่าเซลล์ตัวนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับคงจะเป็นของท่านนายกนะครับที่อาจจะ เป็นงบนอกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เพราะว่าโครงการหรือนโยบายของท่าน อาจจะอยู่ในนโยบายแต่งบประมาณที่ได้มาตามที่ผมดูแบบแปลนแล้วน่าจะเป็นงบนอกที่ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าของฝั่งเทศบาลดอนมนต์ ผู้บริหารเองก็พยายามที่จะขับเคลื่อนนะครับตรง นี้ผมเองก็ดูอยู่แต่มันก็ติดขัดในบางส่วนแล้วก็คิดว่าซ่อมแซมเนี่ยก็พยายามที่จะนำเรียนให้ ท่านสมาชิกรับทราบนะครับงบซ่อมแซมก็คืองบซ่อมแซมนะครับก็ขอนำเรียนด้วยความ เคารพขอบคุณท่านลำไย สมศรี นะครับก็เรียนเชิญท่านสำเร็จ ขวัญใจครับ

นายสำเริง ขวัญใจ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓/รองประธานสภา เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ วาระอื่นๆ ครับหลังจากที่สมาชิกทุกท่านได้เสนอความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้ว อยากรจะให้ฝ่ายบริหารดำคำถามด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานสภา ๔.๑ เรื่องเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ (วาระที่ ๑) ขึ้นรับหลักการ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญนายดิเรก ลิมาภิรักษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลร่อนทองแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุม ในลำดับถัดไปครับ เรียนเชิญท่านนายกฯครับ

นายดิเรก ลิมาภิรักษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลร่อนทอง ท่านสมาชิกฯคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองขอเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองเพื่อ พิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภา เมื่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลร่อนทองได้เสนอร่าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ร่อนทองเพื่อพิจารณา ผมขอมอบให้นายสนอง สุดชนะ ปลัดองค์การบริหารส่วน
 ตำบลร่อนทอง/เจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้อ่านรายละเอียดตามเอกสารที่นายกองค้
 การบริหารส่วนตำบลร่อนทองเสนอให้ละเอียดทั้งหมด ครับ

นายสนอง สุดชนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง/เลขานุการสภา ตามร่างข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ได้ประมาณการรายรับ
 รวมทั้งสิ้น ๗๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)
 แยกเป็น

-รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม ๔๙๙,๐๐๐.-บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม ๑๗๙,๕๐๐.-บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม ๖๐๑,๐๐๐.-บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม ๑,๐๐๐.-บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม ๑๓๔,๐๐๐.-บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม ๒,๐๐๐.-บาท

-รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม ๓๓,๖๘๓,๕๐๐.-บาท
----------------	---------------------

-รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม ๔๒,๙๐๐,๐๐๐.-บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ได้ประมาณการรายจ่าย
 รวมทั้งสิ้น ๗๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

-จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง	รวม ๒๒,๔๕๒,๐๐๕.-บาท
งบบุคลากร	รวม ๒๓,๐๖๘,๓๒๐.-บาท
งบดำเนินงาน	รวม ๑๖,๙๐๔,๙๗๕.-บาท
งบลงทุน	รวม ๙,๔๔๕,๗๐๐.-บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม ๖,๑๒๙,๐๐๐.-บาท

โดยมีรายละเอียดอื่นๆตามเอกสารแนบท้าย

นายวิชัย สะทุมรัมย์ ขอมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ชี้แจงรายละเอียด ครับ
 ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามนายกองค้การบริหารส่วนตำบล
 ร่อนทองเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมพิจารณา
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 (วาระที่ ๑) ขึ้นรับหลักการ ให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ

นายสนอง สุดชนะ ปลัดอบต./เลขานุการสภา นับองค์ประชุม มีสมาชิกในที่ประชุมครั้งนี้ จำนวน ๑๘ คน
 รวมประธานสภาฯ ครับ

- มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (คะแนนเสียง ๑๗ เสียง) ประธานสภาฯ งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ข้อ ๔.๒ เรื่องเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินว่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
- นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภาฯ ทราหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินให้สมาชิกเสนอรายชื่อเพื่อเป็น
คณะกรรมการแปรรูปที่ดินว่างข้อบัญญัติตามระเบียบขำไม่น้อยกว่า ๓ ราย และไม่เกิน ๗ ราย
เชิญสมาชิกเสนอครับ
- นางบัวหลัน เพชรเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการ จำนวน ๕ รายคะ ขอผู้รับรอง ๒ คน
๑.นายทุมพร มีแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๖ , ๒.นางคำดี คงทรัพย์ อบต.หมู่ที่ ๕ ผู้รับรอง
- นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่ ประธาน,จะสรุปพร้อมขอมติที่ประชุม
การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินว่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕
ราย ขอมติที่ประชุมครับ ให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ
- นายสนอง สุดชนะ ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม มีสมาชิกในที่ประชุมจำนวน ๑๘ คน
รวมประธานสภาฯ ครับ
- มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินว่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕ ราย (ด้วยคะแนนเสียง ๑๖ เสียง)
ประธานสภาฯงดออกเสียง
- นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภาฯ ให้สมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการพร้อมผู้รับรองในลำดับต่อไป
เชิญเสนอครับ
- นายรัตถกร หอมเนียม ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ผมขอเสนอ นายสำเร็จ ขวัญใจ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ ขอผู้รับรอง ๒ คน
๑.นางลำไย สมศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๓ , ๒.นายวัชรพงษ์ สมมุติรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ ผู้รับรอง
- นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ประธาน,จะสรุปพร้อมขอมติที่ประชุม
คัดเลือก นายสำเร็จ ขวัญใจ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ เป็นกรรมการแปรรูป คนที่ ๑ ให้เลขานุการ
สภานับองค์ประชุมครับ
- นายสนอง สุดชนะ ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม มีสมาชิกในที่ประชุมครั้งนี้ จำนวน ๑๘ คน
รวมประธานสภาฯ ครับ
- มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินว่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ คนที่ ๑ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง)
ประธานสภาฯ งดออกเสียง
- นายโสธร ศรีใส ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ผมขอเสนอ นางสาวลำไย สมศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอผู้รับรอง ๒ คน
๑.นายสนั่น บุตรงาม ส.อบต.หมู่ที่ ๘ , ๒. นายสีดา ชวงษ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ผู้รับรอง
- นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ประธาน,จะสรุปพร้อมขอมติ
ที่ประชุมคัดเลือกนางสาวลำไย สมศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นกรรมการแปรรูป
คนที่ ๒ ให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ
- นายสนอง สุดชนะ ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม มีสมาชิกในที่ประชุมครั้งนี้ จำนวน ๑๘ คน
รวมประธานสภาฯ ครับ

- มติที่ประชุม** มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบคัดเลือกกรรมการแปรรูปตรางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ คนที่ ๒ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง ประธานสภา งดออกเสียง)
- นายก้านรงค์ ภาวะการดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔** ผมขอเสนอ นายสุรศักดิ์ ศรีพรหม ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ขอผู้รับรอง ๒ คน
นายบุญทวี บุญทัย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ๒.นางคำดี คงทรัพย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ผู้รับรอง
- นายวิชัย สะทุมรัมย์** ประธานสภา มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ประธาน,จะสรุปพร้อมขอมติที่ประชุมคัดเลือกนายสุรศักดิ์ ศรีพรหม ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการแปรรูป คนที่ ๓ ให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ
- นายสนอง สุดชนะ** ปลัดอบต./เลขานุการสภา นับองค์ประชุม มีสมาชิกในที่ประชุมครั้งนี้ จำนวน ๑๘ คน รวมประธานสภา ครับ
- มติที่ประชุม** มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปตรางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ คนที่ ๓ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง) ประธานสภา งดออกเสียง
- นางบัวหล้น เพชรเลิศ** ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เสนอ นายเด่น ปานทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ขอผู้รับรอง ๒ คน
นายสีลา ชวงษ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔, ๒.นายโสธร ศรีใส ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ผู้รับรอง
- นายวิชัย สะทุมรัมย์** ประธานสภา มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ประธาน,จะสรุปพร้อมขอมติที่ประชุมคัดเลือก นายเด่น ปานทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นกรรมการแปรรูป คนที่ ๔ ให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ
- นายสนอง สุดชนะ** ปลัดอบต./เลขานุการสภา นับองค์ประชุม มีสมาชิกในที่ประชุมครั้งนี้ จำนวน ๑๘ คน รวมประธานสภา ครับ
- มติที่ประชุม** มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปตรางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ คนที่ ๔ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง) ประธานสภา งดออกเสียง
- นายวัชรพงษ์ สมดิรัมย์** ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ เสนอ นางบัวหล้น เพชรเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ขอผู้รับรอง ๒ คน
นายสิทธิชัย ร่มเย็น ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘, ๒.นายโสธร ศรีใส ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ผู้รับรอง
- นายวิชัย สะทุมรัมย์** ประธานสภา มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ประธาน,จะสรุปพร้อมขอมติที่ประชุมคัดเลือก นางบัวหล้น เพชรเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูป คนที่ ๕ ให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ
- นายสนอง สุดชนะ** ปลัดอบต./เลขานุการสภา นับองค์ประชุม มีสมาชิกในที่ประชุมครั้งนี้ จำนวน ๑๘ คน รวมประธานสภา ครับ
- มติที่ประชุม** มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปตรางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ คนที่ ๕ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง) ประธานสภา งดออกเสียง
- นายวิชัย สะทุมรัมย์** ประธานสภา ให้ที่ประชุมเสนอกำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติและกำหนดสถานที่ในการรับคำแปรญัตติด้วย ครับ เชิญสมาชิกเสนอครับ
- นางบัวหล้น เพชรเลิศ** ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ดิฉันขอเสนอ กำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติและสถานที่ในการ

รับคำแปรญัตติ ไว้ดังนี้ ค่ะ

- ๑.วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.(๙ ชั่วโมง)
 - ๒.วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. (๙ ชั่วโมง)
 - ๓.วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. (๙ ชั่วโมง)
 - ๔.วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. (๙ ชั่วโมง)
- รวม ๓๖.๐๐ ชั่วโมง (ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงตามระเบียบฯ)

กำหนดสถานที่ในการรับคำแปรญัตติฯ

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ

นายวิชัย สะทุมรัมย์

๑.นายสีลา ชวงษ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ , ๒.นายโสธร ศรีไสล ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ผู้รับรอง
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ประธานฯ จะสรุปพร้อมขอมติที่ประชุม
กำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติและสถานที่ในการรับคำแปรญัตติให้เลขานุการสภาฯ
นำองค์ประชุมครับ

นายสนอง สุดชนะ

ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ นำองค์ประชุม มีสมาชิกในที่ประชุมครั้งนี้ จำนวน ๑๘ คน
รวมประธานสภาฯ ครับ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติฯและสถานที่ในการ
รับคำแปรญัตติ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง) ประธานสภาฯ งดออกเสียง

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานสภาฯ สรุปรายงานผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖๗ รายชื่อดังนี้

๑. นายสำเร็จ ขวัญใจ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓
๒. นางสาวลำไย สมศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๓
๓. นายสุรศักดิ์ ศรีพรม ส.อบต.หมู่ที่ ๗
๔. นายเด่น ปานทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
๕. นางบัวหลั่น เพชรเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒

ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯมารับคำแปรญัตติ ในวันเวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นายสนอง สุดชนะ

เลขานุการสภาฯ

ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕๖
ครั้งแรก เวลา ๑๖.๐๐ น.

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานสภาฯ ๓.๓ เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ร่อนทอง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

(วาระที่ ๑) ขึ้นรับหลักการ

(วาระที่ ๒) ขึ้นแปรญัตติ

(วาระที่ ๓) ขึ้นตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

มอบหมายให้นายมงคล อุบจันทร์ เป็นผู้ชี้แจงให้สมาชิกเพื่อทราบและพิจารณาครับ

นายมงคล อุปจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลร่อนทอง ท่านนายกพร้อมคณะผู้บริหารตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ร่อนทองได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติมอบร่อนทอง จำนวน ฉบับประกอบไป
ด้วยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

(ร่าง)

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.**

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา
๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ร่อนทองและนายอำเภอสตึกจึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้
ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่าง
อื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่น
ใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล
และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่ง
น้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลร่อนทองที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่
มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ

ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม

ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภา ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ฉบับนี้ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินตามข้อ๔๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๔ ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการเงินประกอบไปด้วย ร่างข้อบัญญัติทั้ง ฉบับ ออกตามพรบ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนี้
ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...

ซึ่งการพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ อนุมัติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณา วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้ที่

ประชุมสภาพิจารณา ๓ วาระดังนี้ วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ วาระที่ ๓ ชั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ให้ที่ประชุมเสนอว่าจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาที่วาระ ให้สมาชิกเสนอเชิญครับ

นายสำเร็จ ขวัญใจ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวดครับ วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ วาระที่ ๓ ชั้นตราเป็นข้อบัญญัติ เนื่องจากการออกข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาเป็นอย่างดี ผมจึงขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลร่อนทองพิจารณา ๓ วาระรวดครับ

นายสิทธิชัย ร่มเย็น

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘ ผมขอเสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวด ครับ

นายทุมพร มีแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ผมขอเสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวด ครับ

นางสาวลำไย สมศรี

ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ดิฉันขอเสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวด ครับ

นางคำดี คงทรัพย์

ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ดิฉันขอเสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวด ครับ

นางบัวหลัน เพชรเลิศ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ดิฉันขอเสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวด ครับ

นายสนั่น บุตรงาม

ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ผมขอเสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวด ครับ

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด เดียว และให้เลขานุการประชุมครับ

นายสนอง สุตชนะ

เลขานุการสภา นบองค์ประชุม มีสมาชิกในที่ประชุม ๑๗ คน

จากสมาชิกทั้งหมด ๑๘ คน รวมประธานสภา ครับ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวด

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานสภา

วาระที่ ๑

ชั้นรับหลักการ

เมื่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองเพื่อพิจารณา ผมขอมอบให้นายสนอง สุตชนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง/ เลขานุการสภา อ่านรายละเอียดตามเอกสารที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองเสนอไว้ละเอียดทั้งหมดครับ

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองและนายอำเภอสตึกจึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า " ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... "

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

"บ่อดักไขมัน" หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

"การระบายน้ำ" หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาตน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ

ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

นายสนอง สุดชนะ เลขานุการสภาฯ รายละเอียดทั้งหมดตามที่กล่าวมาครับ

นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (วาระที่ ๑) ขึ้นรับหลักการ ให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ

นายสนอง สุดชนะ ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม มีสมาชิกในที่ประชุมครั้งนี้ จำนวน ๑๗ คน ไม่รวมประธานสภาฯ ครับ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (คะแนนเสียง ๑๗ เสียง) ประธานสภาฯ งดออกเสียง

นายวิชัย สะทุมรัมย์ ประธานสภาฯ

วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตตินั้นเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ทั้ง ๔ ฉบับดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้ที่ประชุมสภาฯ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ เนื่องจากการพิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้ดังกล่าวไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงไม่ได้กำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงซึ่งการพิจารณาในวาระชั้นแปรญัตตินี้ให้ที่ประชุมพิจารณาตามความเหมาะสม หากว่ารายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองจะมีมติวาระที่ ๓ ต่อไป

นายวิชัย สะทุมรัมย์ ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญกรรมการแปรญัตติ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้เลยครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขร่างข้อบัญญัติฯ ต่อที่ประชุมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายสำเร็จ ขวัญใจ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ /รองประธานสภาฯ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

ผมขอเสนอยื่นตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (ร่างเดิม) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองเพื่อพิจารณา ต่อไปครับ ได้อ่านรายละเอียดตามเอกสารที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอให้ละเอียดทั้งหมด ครับ

นายทุมพร มีแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ ๒ หมขอเสนอขึ้นตามร่างข้อบัญญัติฯ(ร่างเดิม) ครับ

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานกรรมการแปรญัตติ

มีกรรมการท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีหมขอมติขึ้นตาม(ร่างเดิม)ครับ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์คง(ร่างเดิม)ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (คะแนนเสียง ๑๗ เสียง) ประธานสภาฯ งดออกเสียง

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานกรรมการแปรญัตติ

บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

จึงขอกล่าวรายงานย่อ ตามข้อ ๑๑๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ(๒๔ ชั่วโมง) ต่อ คณะกรรมการแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง โดยกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติในวันที่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามความเหมาะสม และให้ส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้

๑.ไม่มีบุคคลใดเสนอขอแปรญัตติที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก ๑๖ คะแนน ต่อ ๐ คะแนน งดออกเสียง ๑ เสียง ให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขในตอนใดข้อใด จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

ได้ผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ มีรายละเอียดตามบันทึก รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นควรเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป ประธานสภาฯเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. มีมติขึ้นตามร่างข้อบัญญัติฯ (ร่างเดิม) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองพิจารณาเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองพิจารณาโดยละเอียดแล้วจึงขอมติต่อไปครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ

นายสนอง สุตชนะ

ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม มีสมาชิกทั้งหมด ๑๗ คน ในที่ประชุมครั้งนี้ จำนวน ๑๘ คน รวมประธานสภาฯ ครับ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิม
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ.
(คะแนนเสียง ๑๗ เสียง) ประธานงดออกเสียง

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานสภาฯ

วาระที่ ๓

ชั้นลงมติ ตราเป็นข้อบัญญัติฯ

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบ (วาระที่ ๓)

ชั้นลงมติ ตราเป็นข้อบัญญัติฯ

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ.

เมื่อไม่มีให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ

นายสนอง สุดชนะ

ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม มีสมาชิกทั้งหมด ๑๘ คน

ในที่ประชุมครั้งนี้ จำนวน ๑๗ คน รวมประธานสภาฯ ครับ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. (คะแนนเสียง ๑๗ เสียง) ประธานสภาฯงดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ

นายวิชัย สะทุมรัมย์

ประธานสภาฯ

- เรื่องรายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลร่อนทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

มอบหมาย นายมงคล อุปจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียดครับ

หัวหน้าสำนักปลัด ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด

ที่ นร๐๑๐๗/ว ๓๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.๓) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เมื่อวันศุกร์ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการ

ประกันคุณภาพ การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท. ประจำปี
๒๕๖๕ จำนวน ๘ ด้าน ๖๔ ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสำนัก ก.ก.๓.จะได้นำเสนอ

ก.ก.๓.ใช้เป็น ประโยชน์ในการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.ในการพัฒนาคุณภาพ
ในการจัดการบริการสาธารณะและนำไปใช้เป็นสัดส่วนคะแนนประกอบการส่งประกวด อปท.

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

นายมงคล อุปจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ได้มอบหมายคณะทำงานมาตรฐานขั้นต่ำการ
จัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบล
ร่อนทอง ที่บร ๗๕๘๐๑/- ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและ

พิจารณาความถูกต้องของข้อมูล ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดการจัดการบริการสาธารณะฯพร้อมทั้ง
บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ www.odloc.go.th
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม
ระบบประมวลผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงาน ก.ก.ถ. ทางออนไลน์ที่ www.odloc.go.th
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยระบบได้สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลร่อนทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ
- เรื่องรายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลร่อนทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์รับทราบ เรื่องรายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการ
จัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับในวาระเรื่องอื่นๆ
ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
รับทราบ

๑๓.๐๐ น.

นายวิชัย สะทุมรัมย์

มติที่ประชุม

นายวิชัย สะทุมรัมย์

มติที่ประชุม

ปิดประชุม เวลา

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสนอง สุดชนะ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)



(นายทุมพร มีแก้ว)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

(ลงชื่อ)



(นายบุญทวี บุญทัย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิชัย ร่มเย็น)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายวิชัย สะทุมรัมย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง